

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1445 ราคา 10.00 บาท

คมนาคม ลุย kick off โครงการนำร่องพาราไมซ์เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน ในภาคอีสาน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการนำร่องพาราไมซ์เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน (Kick Off) บริเวณทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนคำพอก-หนองญาติ กิโลเมตรที่ 55+425-55+575 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยเปิดเผยว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา รับทราบ แนวทางการนำร่องพาราไมซ์เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยดังกล่าว โดยใช้แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB) และหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post RGP) รวมถึงตามที่เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องอุปกรณ์ทางด้าน การจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน สังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของโครงการนี้ โดยมีผลศึกษาและทดสอบชัดเจนว่า การนำ “แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต” และ “หลักนำทางยางธรรมชาติมาใช้ สามารถที่จะช่วยลดแรงปะทะที่เกิดจากการชน ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนน รวมทั้งมีสัดส่วน การใช้น้ำยางพารา เป็นส่วนผสมจำนวนมาก ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารา สร้างรายได้ โดยตรง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท

“ราคาขาก่อนด้วย ในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ขึ้นสูงถึง 37.10 บาทต่อกิโลกรัม จากช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่เปิดตัวโครงการ ในการเซ็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงนั้นขาก่อนด้วยมีราคาประมาณ 32 บาทต่อกิโลกรัม โดยการนำขาก่อนด้วยมาใช้ในการผลิตแผ่น ยางพาราคลุมแท่งแบริเออร์ ทุก 1 เมตร ใช้ยาง 28 กิโลกรัม โดยมีราคาขายที่ 3,400 บาท ดังนั้น เป็นการเพิ่มมูลค่ายางพารา ได้ถึง 121 บาทต่อกิโลกรัม เป็นการยกระดับยางพาราอีกด้วย ไปทั้งระบบอีกด้วย” นายศักดิ์สยาม กล่าว

“รามศ” ป้อง “ชวน” ทำหน้าที่ ปช.รัฐสภา ตรงไปตรงมา ยึดข้อบังคับตาม รธน. ไม่ทราบเรื่องตั้ง กมธ.มาก่อน

นายรามศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณี ที่ น.ส.ปณิสา สิทธีอมระวิวัฒน์กุล หรือ รุ่ง แกนนาน ผู้ชุมนุม ได้กล่าวพาดพิงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ว่าการทำหน้าที่ของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตรงไปตรงมา ยึดข้อบังคับและรัฐธรรมนูญมาโดยตลอด ไม่มีแบ่งว่าใครจะเป็นฝ่ายรัฐบาล ใครเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นสมาชิกวุฒิสภา เหตุการณ์เมื่อวานนี้การที่มี สมาชิกวุฒิสภาได้ใช้สิทธิอาศัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อที่ 121 วรรคที่สาม ขอเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาตั้งคณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ เมื่อเป็นเช่นนั้นนายชวนในฐานะประธานรัฐสภาไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือบังคับสมาชิกวุฒิสภาได้ แต่เป็นเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาทุกคนที่จะแสดงสิทธิว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย สุดท้ายที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญก่อนรับหลักการก็เป็นเพราะมติของสมาชิกวุฒิสภา

“ท่านชวนทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามหลักการตามข้อบังคับและรัฐธรรมนูญทุกประการ ไม่ทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อน แม้แต่พรรคประชาธิปัตย์เองก็ไม่ทราบมาก่อนล่วงหน้า และเพิ่งมาทราบในเวลาไม่ถึงชั่วโมง” นายรามศ กล่าว

“สุกิจ” ตำหนิมือบทยายกับ “ชวน” ทั้งที่ห่วงใยกลัวจนท.ใช้ความรุนแรง

นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า การชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกที่มาชุมนุมบริเวณหน้ารัฐสภาเมื่อวันที่ 24 ก.ย. โดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหยาบคายจนเจ้าหน้าที่อาจต้องใช้ความรุนแรง แต่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้เตือนสติว่ากลุ่มผู้ชุมนุมคือประชาชนและลูกหลานของเรา ดังนั้น ขอให้ใช้วิธีละมุนละม่อมจากเบาไปหาหนัก แต่จากการชุมนุมที่เกิดขึ้น ตนขอตำหนิการกระทำและคำพูดต่างๆ ของมือบทยายที่ใช้อภัยคายต่อนายชวน ทั้งที่นายชวนได้แสดงความห่วงใย จึงหวังว่าจะสำนึกในการกระทำดังกล่าว รวมถึงตำหนิเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียในการชุมนุมมีการใช้อภัยคายไม่สุภาพเกี่ยวกับนายชวน

“ผมคิดว่าคงไม่สามารถไปพูดอะไรกับคนเหล่านั้นได้เพราะพวกเขาที่เป็นแบบนั้น สามารถที่จะเขียนอะไรได้ทุกอย่างไม่ว่าสิ่งนั้นจะหยาบคายขนาดไหน แต่ขอเตือนว่าสักวันหนึ่งพวกคุณก็อาจจะโดนแบบนี้บ้าง ถ้าพวกเราปล่อยให้สังคมยังเป็นอยู่แบบนี้” นพ.สุกิจ กล่าว

มูมภาษี

การอุทธรณ์การประเมิน

ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ได้ทำคำสั่งแจ้งไม่คืนเงินภาษีอากร (ค.30) ในฐานะปฏิบัติราชการแทนสรรพากรพื้นที่ จึงถือว่าเป็นคำสั่งที่ทำโดยสรรพากรพื้นที่ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในกรณีนี้ก็คือสรรพากรภาค ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของสรรพากรพื้นที่ที่ทำคำสั่งทางปกครองนั้น ๆ

(กค 0706/2531 ลว. 28 มี.ค. 2548)

การขอคืนภาษี

บุคคลธรรมดาขายที่ดินและได้ยื่นแบบ ภ.ย.40 เพื่อเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่ชำระภาษีไว้เพียงบางส่วน ส่วนที่เหลือตั้งค้างไว้ตาม บ.ย.35 แต่เจ้าพนักงานพบภายหลังเป็นการขายที่ดินที่เป็นที่ไร่นา ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงได้มีการลดหนี้ภาษีอากรออกจากบัญชีลูกหนี้ค่าภาษีอากร ดังนี้เงินภาษีที่ชำระไปแล้วบางส่วนจะต้องขอคืนภายในสามปีนับแต่วันที่ได้อายการตามมาตรา 27 ตรี (1) แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อผู้เสียภาษีมายื่นคำร้องขอคืนเกินกำหนดเวลาจึงไม่สามารถพิจารณาคืนภาษีให้ได้

(กค 0706/3723 ลว. 9 พ.ค. 2548)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ